

# TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài Luận án: **Phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.**

Ngành: Kinh tế chính trị.

Mã số: 62.31.01.02.

Họ tên nghiên cứu sinh: **Nguyễn Đình Bình.**

Khóa đào tạo: 2014 – 2017.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Thị Chinh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM

## 1. TÓM TẮT LUẬN ÁN

Luận án tập trung nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung của Luận án gồm 4 chương như sau:

**Chương 1.** Tổng quan và phương pháp nghiên cứu. Lược khảo các nghiên cứu lý thuyết, tổng quan các nghiên cứu thực trạng trong và ngoài nước liên quan đến phát triển kinh tế biển. Trên cơ sở đó, luận án xác định khoảng trống nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và đề xuất khung phân tích nội dung nghiên cứu.

**Chương 2.** Cơ sở lý thuyết đặt nền tảng cho vấn đề nghiên cứu. Trình bày các nội dung cơ bản về phát triển kinh tế biển như khái niệm kinh tế biển, phát triển kinh tế biển, vai trò của kinh tế biển, mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế biển với sự ổn định chính trị và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

**Chương 3.** Thực trạng phát triển kinh tế biển Kiên Giang. Phân tích tình hình phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các ngành, các phân ngành và những nhân tố tác động đến quá trình phát triển kinh tế biển ở Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và những nguyên nhân của nó trong quá trình phát triển kinh tế biển Kiên Giang thời gian qua.

**Chương 4.** Định hướng và giải pháp. Trên cơ sở phân tích lý thuyết và thực trạng phát triển kinh tế biển Kiên Giang thời gian qua, phân tích những thời cơ, thách thức của kinh tế biển Kiên Giang thời gian tới, chương 4 tập trung đề xuất các định hướng, mục tiêu và những giải pháp tạo động lực cho phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

## **2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN**

*Thứ nhất*, luận án đã xây dựng được một khung lý thuyết khá hoàn chỉnh về phát triển kinh tế biển. Đây là điểm mới có ý nghĩa lý luận sâu sắc đối với việc nghiên cứu kinh tế biển ở Việt Nam nói chung và phát triển kinh tế biển địa phương nói riêng.

*Thứ hai*, luận án đã phân tích một cách có hệ thống tình hình phát triển kinh tế biển ở một địa phương thông qua việc phân tích các ngành, các phân ngành trực tiếp hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế biển. Kết quả này đã giúp người đọc thấy rõ bức tranh tổng thể về quá trình phát triển kinh tế biển ở một địa phương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

## **3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU**

Cung cấp cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế biển Kiên Giang một góc nhìn tổng thể về tình hình phát triển kinh tế biển của địa phương mình thời gian qua, từ đó đề ra các chiến lược phát triển kinh tế biển của địa phương trong thời gian tới một cách thiết thực, hiệu quả hơn. Luận án cũng là nguồn liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên, học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng, phân tích sâu các vấn đề đã được gợi mở để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo quốc gia.

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

**NGHIÊN CỨU SINH**

**GS.TS. Hoàng Thị Chinh**

**Nguyễn Đình Bình**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

**HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng**